

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 17 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง

1. นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ “GovChanel ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สำหรับประชาชน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว
2. ติดตามการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี
3. ธีรโอโครงสร้างเกษตร’อิต’จัดแปลงใหญ่5.2แสนไร่
4. โขลกข่าวดำทุกข์
5. จับมือป้องกันประเทศใช้อากาศยานไร้คนขับประยุกต์ทำฝนหลวง
6. กสส.-กตส.-ปง.ลงนามMOUต่อต้านการฟอกเงิน

หนังสือพิมพ์

thaigov.go.th

เดลินิวส์

กรุงเทพธุรกิจ

ไทยรัฐ

คมชัดลึก

พิมพ์ไทย

นายกรัฐมนตรียุติโครงการ “GovChanel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว

สังพิมพ์



นายกรัฐมนตรียุติโครงการ “GovChanel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการ “GovChanel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” โดยมี รองนายกรัฐมนตรี คณบดีรัฐมนตรี ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับโครงการ “GovChanel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านช่องทาง GovChanel

ในโอกาสที่ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดโครงการ “GovChanel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันการทำความเข้าใจกับประชาชน รัฐบาลยังไม่สามารถทำได้เพราะว่ายังมีความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการแผ่นดิน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การปฏิรูปประเทศ และการเดินทางสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยส่วนแต่มีปัญหาทั้งสิ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมยอมรับทั้งเหตุและผล เจตนารมณ์ที่ดี แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่การหาข้อยุติต่อไป

ซึ่งการเปิดตัวโครงการ “GovChanel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” ในวันนี้ ถือเป็นการดำเนินโครงการที่สำคัญ สิ่งสำคัญของการดำเนินโครงการคือมุ่งหวังให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าจะอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างไร และจะร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกันอย่างไร เพื่อให้เจริญเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งในความเป็นจริงความขัดแย้งเป็นอุปสรรคทำให้การทำงานต่าง ๆ เดินหน้าต่อไปไม่ได้ หรือเดินไปได้อย่างช้า ๆ ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบกับประโยชน์ที่เคยได้รับ จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันสอดส่อง ทำงานร่วมกับรัฐบาลช่วยกันแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ผ่านช่องทางของรัฐบาล เพื่อช่วยกันยับยั้งขัดพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไปจากประเทศไทย และที่สำคัญหน่วยงานภาครัฐต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทุกมิติในทุกระดับ

นายกรัฐมนตรีก้าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ คือการสร้าง ความเข้าใจให้กับประชาชน ปัจจุบันคนให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งเมื่อภาครัฐได้ดำเนินโครงการไปแล้ว จะต้องมีการติดตามประมวลผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดช่องทางให้สอบถาม และเสนอแนะได้โดยตรง ทั้งนี้ จะต้องมีความเข้าใจที่คอยให้บริการ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ภาษาในการสื่อสารกับประชาชน ต้องเป็นภาษาที่สื่อสารทำให้เข้าใจง่าย ซึ่งการดำเนินงานต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จได้ต้องเกี่ยวข้องกับ 3 ส่วน ดังนี้ รัฐบาล ส่วนราชการ และประชาชน ถ้าทั้ง 3 ส่วนไม่คิดไปในทิศทางเดียวกันจะหาความร่วมมือไม่ได้ ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้น ต้องทำให้เกิดความร่วมมือขึ้นให้ไต่ระหว่าง 3 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนต้องรู้ปัญหาของแต่ละส่วนก่อน และต้องแก้ปัญหาตัวเราเองก่อน เพื่อรับฟังหาเหตุผล และให้ความร่วมมือกันต่อไปอย่างไร

นายกรัฐมนตรีก้าวต่อไปว่า หลังการสำคัญในการดำเนินโครงการฯ คือ 1.ให้ข้อมูลสำหรับส่วนราชการในการประสานการปฏิบัติงานต่อไป โดยให้ไปหาข้อมูลพื้นฐานของแต่ละกระทรวงมาใส่ในโครงการอย่างเชื่อมโยงกัน เช่น ข้อมูลการติดต่อราชการต่าง ๆ ซึ่งให้ปากกิจกรรมหลักของแต่ละกระทรวงมาเปิดตัวทั้งหมด 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้ และได้รับข้อมูล และ 3. ต้องเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของประเทศ ซึ่งปัจจุบันโลกประสบปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง และอากาศที่เปลี่ยนแปลง ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาโรครุมต เป็นต้น

ติดตามการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี



กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลงพื้นที่แนะนำส่งเสริม และตรวจติดตาม
แปลงนาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ใน
พื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ
วันก่อน

โดยในปีการผลิต 2559 นี้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ส่งเสริมโครงการการผลิตเมล็ด
พันธุ์ดีฯ เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ ซึ่งในปี
การผลิตนี้ได้นำเมล็ดพันธุ์ดี พันธุ์พิษณุโลก
2 จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มาจำหน่ายให้
กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำไปเพาะปลูก
เพื่อขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ดี สำหรับปลูกในพื้นที่
ของสมาชิก

โดยมีพื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ มีสมาชิก
เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 ราย จากการติดตาม
พบว่าสมาชิกบางส่วนได้ประสบปัญหาภัยแล้ง

ทำให้มีหญ้าขึ้นจำนวนมากในแปลงนา แต่จาก
การสอบถามสมาชิกแจ้งว่าไม่มีผลกระทบต่อ
การเก็บเกี่ยว และในปัจจุบันแปลงข้าวที่จะผลิต
เป็นเมล็ดพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงข้าวตั้ง
ท้อง ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำท่วม
ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

ให้การสนับสนุนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ดำเนินงานในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบัน
เกษตรกร โดยให้ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และดำเนินการส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พันธุ์ในพื้นที่ 45 จังหวัด

เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่ง
กลางในการรับเทคโนโลยีและความช่วยเหลือ
ในการผลิตและสามารถกระจายพันธุ์ที่มี
คุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรโดยทั่วไป.

รื้อโครงสร้างเกษตร'อืด'จัดแปลงใหญ่5.2แสนไร่

กระทรวงเกษตรฯรายงานผลการดำเนินงานรอบ 1 ปีให้ครบ.รับทราบ ใช้งบลงทุนสูงกว่าเป้า 5.88 % ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่ได้ 263 แปลง เน้นพืชเศรษฐกิจ 28 สินค้า พื้นที่ 520,065 ไร่

รายงานข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯจะรายงานกรม.รับทราบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 -30 ก.ย.2558 โดยหลักพบว่าด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 หลังการโอนเปลี่ยนแปลงแล้วรวม 84,047.22 ล้านบาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 35.07% ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล 0.93% โดยเป็นรายจ่ายลงทุน 41,217.38 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 92.88% สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล 5.88%

สำหรับโครงการสำคัญเร่งด่วน ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้แก่แก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรหรือโซนนิ่ง ในปี 2557 โดยกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับสินค้าเกษตร โดยยึดพื้นที่เพาะปลูกที่

เหมาะสมทางกายภาพของดินแบ่งเป็นพืช 13 ชนิด เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย สัตว์น้ำ 2 ชนิดคือกุ้งทะเลและปลาชนิด และปศุสัตว์ 5 ชนิดคือ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ และโคนม

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 แผนโซนนิ่งดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนนโยบายแนวทางการดำเนินงานใหม่ โดยเน้นจัดยุทธศาสตร์สินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและมีพื้นที่ปลูกมาก เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง กำหนดเป้าหมายการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้การขับเคลื่อนปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยึดหลักของพื้นที่ ชนิดสินค้า ตลาด รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน

โดยจัดทำระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อย ให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน

ทั้งด้านการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตลาด มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้ประสานการดำเนินงานในระดับพื้นที่เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งเชื่อมโยงการตลาดทั้งสินค้าพืช ประมง ปศุสัตว์ โดยในปี 2558 ได้จัดทำระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 263 แปลง 28 สินค้า พื้นที่ 520,065 ไร่ คัดเลือกผู้จัดการแปลง 252 คน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการแต่ละแปลงใหญ่ และสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรในแปลงใหญ่ รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรในพื้นที่ขนาดใหญ่รวม 5 จังหวัด คือ นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ด้วยวิธีนาหยอด โดยใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง เพื่อให้มีการทำนาแบบประณีตลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์จาก 25 -30 กก./ไร่ เหลือเพียง 8-10 กก./ไร่ ทำให้ต้นทุนลดลง ข้าวทนแล้งและเติบโตได้ดีกว่านาหว่าน



“บุญ” เข้าเวรโลกข่าว ประจำวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558

■ การสรรหาตัวแทนชาวสวนยาง ไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ของแท้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เริ่มแล้ว ย้ำกันอีกที นี่คือนโยบายของจริง มิใช่ปฏิบัติการเกือยๆ ของขุนพลขะวงการยางแต่อย่างใด.....

■ การรับสมัครจบไปเมื่อวาน (16 พ.ย.) การสรรหาขั้นต่อไป วันนี้จะเป็นการให้ผู้สมัครมาเลือกกันเอง เพื่อให้ได้ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดละ 2 คน และตัวสถาบันเกษตรกรอีกจังหวัดละ 2 คน ถัดไปอีก 2 วัน (19 พ.ย.) จะเป็นวันคัดเลือกผู้แทนระดับเขต ที่มีอยู่ด้วยกัน 6 เขต.....

■ เขต 1 ภาคใต้ตอนบน มี 7 จังหวัด ตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนครศรีธรรมราช เขต 2 ภาคใต้ตอนล่าง มี 7 จังหวัด ตั้งแต่ตรัง, พัทลุงลงไปจนถึงนราธิวาส เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน บึงกาฬ, หนองคาย, นครพนม, สกลนคร, อุดรธานี, หนองบัวลำภู,

เลย, ขอนแก่น, มุกดาหาร, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยโสธร, อำนาจเจริญ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี และชัยภูมิ เขต 5 ภาคเหนือ มี 17 จังหวัด ตั้งแต่เชียงรายลงไปยันนครสวรรค์ เขต 6 ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ปทุมธานี, ลพบุรี, สระบุรี, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด.....

■ วิธีการสรรหาระดับเขต ให้ตัวแทนจังหวัดมาเลือกกันเอง เพื่อให้ได้ตัวแทนเกษตรกรเขตละ 1 คน และตัวแทนสถาบันเกษตรกรเขตละ 1 คน จากนั้น กยท.จะทำบัญชีรายชื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาภายใน 20 พ.ย.นี้.....

■ ส่วนตัวแทน 6 เขต ทั้ง 2 แบบ ใครจะได้เป็นบอร์ดตัวแทนเกษตรกร 3 คน ตัวแทนสถาบันเกษตรกร 2 คน คณะกรรมการสรรหาจะจับเลือกชื่อใครส่งให้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ก่อนนำเสนอ ครม.แต่งตั้ง คงต้องลุ้นกันอีกยก.

บุญ

จับมือป้องกันประเทศ ใช้อากาศยานไร้คนขับ ประยุกต์ทำฝนหลวง

● กรมฝนหลวงฝนักสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ใช้จรวดอากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ในการทำฝนหลวงแทนเครื่องบิน พร้อมจัดงานใหญ่ “60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาชนของแผ่นดิน” ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการกำเนิด “ฝนหลวงพระราชทาน”

เลขาธิการ วิศวกรรม ธรณีวิทยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานจัดงาน “60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาชนของแผ่นดิน” ว่าหากย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทั่วทั้งดง 15 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำริฝนหลวง และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ

วันที่ 20 สิงหาคม 2545 เสด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ดังนั้นในปีนี้นับเป็นปีที่ 60 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงจัดงาน “60 ปี พระบิดาแห่งฝนหลวง พระเมตตาจากฟ้า” เพื่อถวายราชสดุดี เสด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง

เลขาธิการ วิศวกรรม ธรณีวิทยา อธิบายถึงกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเสริมว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด “60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาชนของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล 88 พรรษา 5 ธันวาคม พร้อมกันนี้กรมฝนหลวงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในการประยุกต์ใช้จรวด อากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ในการทำฝนหลวงแทนเครื่องบินอีกด้วย ซึ่งจะมีการเริ่มต้นปฏิบัติการในปี 2559 นี้

กสส.-กตส.-ปปง.ต่อต้านการฟอกเงินยกระดับสหกรณ์ไทย

กสส.-กตส.-ปปง.ลงนามMOUต่อต้านการฟอกเงิน

- ยกระดับสหกรณ์ไทยโปร่งใสเข้มแข็ง
- 'วิณะโรจน์' ย้ำชรัก.มีจิตสำนึกซื้อสัตย์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงาน ปปง.ร่วมลงนาม MOU บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ สนองนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน "รวม.เกษตรา" ย้ำเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการ เพื่อยกระดับสหกรณ์ไทยให้มีความโปร่งใส เข้มแข็ง มั่นคง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน ด้านเลขานุการ ปปง.ระบบการลงนามครั้งนี้จะเห็นการป้องกันมากกว่า หากพบผู้กระทำผิด กม.ฟอกเงินจะมีบทลงโทษปรับครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท หรืออีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด ขณะที่ "อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์" ย้ำข้าราชการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีจิตสำนึก ตรงไปตรงมา เห็นแก่ประเทศชาติเป็นหลัก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานนี้จะเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการทำงานโปร่งใส และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว วันนี้เรามองเห็นว่าสหกรณ์มีบทบาทสำคัญเป็นพื้นฐานของเกษตรกรและสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศ ดังนั้นเราจะต้องทำให้สหกรณ์เหล่านี้มีความเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับสหกรณ์ด้วย และการลงนามในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งคาดหวังว่าความรู้ ความสามารถของทั้ง 3 หน่วยงานสามารถจะผลักดันเชื่อมโยง ทำให้นโยบายการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปด้วยดี เราไม่อยากจะให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน



"ในวันนีถือเป็นวันที่เราได้ทำงานร่วมกัน การยกระดับมาตรฐานสหกรณ์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ กระทรวงเกษตรฯ ตั้งความหวังไว้ว่าสหกรณ์จะต้องเป็นมาตรฐานและเข้มแข็งขึ้นในปี 2559 ซึ่งมาตรการนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่เราคิดถ้าหากเรื่องของการจัดทำบัญชี เรื่องความโปร่งใสในการบันทึกบัญชีตรวจสอบ และสถานะทางการเงินนั้น ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ได้ อยากจะให้ระบบสหกรณ์ของไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ผมก็คาดหวังว่ากระบวนการบันทึกความเข้าใจในวันนี้ก็จะเป็นพื้นฐาน และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งขึ้นได้ ส่วนสหกรณ์ที่มีปัญหาอยู่ ก็จำเป็นต้องเข้าไปบริหารจัดการใหม่ หรือบางสหกรณ์ก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบอยู่" รวม.เกษตราฯ กล่าว

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า สำหรับมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญ และที่เราได้ลงนามร่วมกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของการแบ่งปันข้อมูล สมมุติว่ากรมผู้ตรวจสอบสหกรณ์ไปพบเรื่องการกระทำผิดที่ไม่ชอบ ไม่ถูกต้องของสหกรณ์ หรืออาจจะนำไปสู่การกระทำความผิด การทุจริต หรือการฟอกเงินในสหกรณ์ ก็จะแจ้งไปที่ ปปง.เพื่อเข้าไปตรวจสอบ ระงับยับยั้งที่จะ

เกิดขึ้น ตนเชื่อว่าต่อไปก็คงจะไม่เกิดเรื่องสหกรณ์ทุจริต การทำผิดกฎหมาย หรือเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน เราจะมีกระบวนการพูดคุยและบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ทั้งปปง.กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้สหกรณ์มีความมั่นคง มีธรรมาภิบาล และมีเสถียรภาพต่อไป โดยเราจะเน้นในด้านการป้องกันมากกว่า ในกรณีที่มีสหกรณ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เราก็จะมีบทลงโทษปรับครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท หรืออีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดจนกว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตนเชื่อว่าหากมีการลงโทษผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนจริง ก็จะทำให้สหกรณ์หรือพนักงานเกิดความเกรงกลัวมากขึ้น

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.และพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวม.เกษตราฯและสหกรณ์ โดยกำกับให้ข้าราชการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งตนก็ได้ดำเนินนโยบายของรัฐบาลมาเป็นนโยบายหลักของกรมฯ รวมถึงการใช้งบประมาณ การทำงานให้เหมาะสมกับเป็นข้าราชการที่ดี เป็นข้าราชการของแผ่นดิน โดยจะดำเนินการอย่างเข้มข้น อยากให้ข้าราชการทุกคนยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่มีความดีในเรื่องของการทำงานที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา โดยจะให้ความสำคัญในทุกๆ เรื่อง และ

เน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่าย เราจะไม่ทำงานในเชิงจับผิด แต่จะเน้นให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง เราใช้เงินภาษีของประชาชน เพราะฉะนั้นเราต้องตอบสนองสิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ และในส่วนของสหกรณ์ทุกจังหวัดจะต้องดูแลและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่มีการหย่อนในการทำงาน อยากให้ทุกคนมีจิตสำนึก ตรงไปตรงมา เห็นแก่ประเทศชาติเป็นหลัก สำหรับการจูงใจทุจริตนั้นก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเอง แต่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือความไม่เข้าใจในการทำงาน การตั้งสหกรณ์โดยที่ไม่รู้จักวัตถุประสงค์ที่ครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งข้าราชการจะต้องเข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพันธมิตรที่ดี

"สหกรณ์เป็นความดีงาม เป็นสิ่งที่เกิดจากความตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงแข็งแรง อยากให้สังคมมีความรักใคร่สามัคคีกัน มีน้ำใจซึ่งกันและกัน แต่สิ่งที่สหกรณ์ผิดเพี้ยนไป มันอาจจะเกิดจากความคนที่ไม่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง มีความไม่ปราปรามติดต่อสหกรณ์ ดังนั้น จึงอยากให้สมาชิกสหกรณ์เหมือนรักบ้านตัวเอง รักสมาชิกสหกรณ์เหมือนรักพี่น้องตัวเอง มาช่วยกันดูแลอย่าให้กระบวนการทุจริตมันเกิดขึ้นในสหกรณ์ของท่าน ผมเชื่อว่าถ้าสหกรณ์ของท่านได้รับการดูแลอย่างเข้มแข็งแล้วประเทศไทยในอนาคตจะมีความมั่นคงแน่นอน" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ขณะที่นายสมอง อินทร์ทอง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเสริมว่า ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการบัญชีสหกรณ์หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินก็จะแจ้งไปยัง ปปง.เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทีมข่าวเฉพาะกิจ